



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ประเภทวิชาการ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ประเภท
วิชาการ จำนวน ๔ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ประกาศ นั้น


มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ในวัน เวลา และสถานที่สอบ
ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง นายกฤติน ดิ่งแก้ว	
๑	ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง	
๒	นายไตรมาศ พูลผล	
	นางสาวชุลีรัตน์ เจริญพร	

๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในภาคการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting) ตามรายละเอียด ดังนี้

วัน และเวลา	รายละเอียด	หมายเหตุ
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔	เข้าร่วมกลุ่มการสอบคัดเลือกฯ โดยสแกน QR Code ดังภาพ 	

วัน และเวลา	รายละเอียด	หมายเหตุ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.	สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผ่านระบบ ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ทางลิ้งค์ shorturl.at/afmKX หรือสแกน QR Code ดังภาพเพื่อเข้า ร่วมการสอบ  โดยใส่ Meeting ID : ๙๗๗ ๕๘๕๓ ๖๗๖๙ และ Passcode : ๑๓๐๔๑๕ ** ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวตามช่องทางดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. **	ผู้เข้าสอบจะต้อง เตรียมบัตรประจำตัว ประชาชน เพื่อใช้ รายงานตัวในการ เข้าสอบ

๓. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพในการสอบ และต้องรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิสอบ

๔. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.nmu.ac.th และ <https://jobs.nmu.ac.th/>

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้ประกาศตามที่ผู้สมัครได้
รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนั้น
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ ในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้เอกสารและ
หลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช